



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
15 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 14 ก.ค. ผู้ติดเชื้อใหม่ 9,317 ราย ติดเชื้อสะสม 363,029 ราย หายป่วยเพิ่ม 5,129 ราย หายป่วยสะสม 260,584 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 87 ราย เสียชีวิตสะสม 2,934 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 13,230,681 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรวม 189,112,897 ราย เสียชีวิต 4,073,561 ราย รักษาหาย 172,758,055 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ UN ระบุ โลกต้องการวัคซีนรวม 1.1 หมื่นล้านโดส เพื่อฉีดให้ได้ 70% ของประชากรทั้งหมดจึงจะยุติการระบาดได้ ฝรั่งเศส ประชาชนแห่งองฉีดวัคซีนหลังยกระดับมาตรการ อิสราเอล วิจัยพบระดับแอนติบอดีต่อโควิด 19 ในเลือดของหญิงและชายแตกต่างกัน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน อินเดีย สถาบันเซรุ่มเตรียมผลิตสปูติก วีของรัสเซีย ตั้งแต่ ก.ย.ปีนี้ ศรีลังกา ฉีดวัคซีนเกิน 2 แสนโดสในวันเดียว อินโดนีเซีย วางแผนเปิดโครงการฉีดวัคซีนแบบชำระเงินเอง ฟิลิปปินส์ รับมอบวัคซีนซิโนแวคชุดใหม่จากจีน ลาว รับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 1 ล้านโดสจากสหรัฐฯ 15 ก.ค.นี้ สิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในเรือสำราญต้องแล่นกลับก่อนกำหนด

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. การฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม มีนโยบายเน้นการจัดการจัดหาและฉีดวัคซีนให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด ยืนยันไม่มีนโยบายระงับการใช้วัคซีนผสมสูตร และขอให้ทุกฝ่ายรับฟังความเห็นของคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ในกรณีวัคซีนผสมสูตร/สลับสูตร เพื่อนำมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีคกก.โรคติดต่อแห่งชาติมีมติปรับสูตรการให้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ทำให้รพ.ทั่วประเทศสับสนในแนวทางปฏิบัติ ว่า กรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากคกก.โรคติดต่อฯ เพิ่งประชุมและมีมติเมื่อ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่สธ.ยังไม่ได้มีข้อสั่งการหรือแนวปฏิบัติในรายละเอียดไปให้จังหวัดรับทราบ ดังนั้น จะประชุมผู้บริหาร สธ. และนพ.สสจ.ทั่วประเทศเพื่อแจ้งให้รับทราบมติและแนวปฏิบัติตามมติของคกก.โรคติดต่อฯ โดยให้ฉีดซิโนแวคเข็มแรก จากนั้น 3 สัปดาห์จึงฉีดเข็ม 2 เป็นแอสตราฯ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เช่น ต้องฉีดให้กับประชาชนอายุเท่าไร สธ.กำลังจัดทำคาดว่าจะเผยแพร่ได้เร็วๆ นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, มติชน, เดลินิวส์)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คกก.โรคติดต่อแห่งชาติมีมติเห็นชอบการฉีดบูสเตอร์โดสให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มอย่างน้อย 4 สัปดาห์ โดยอาจเป็นวัคซีนแอสตราเซนเนกา หรือวัคซีนชนิด mRNA และเห็นชอบการให้วัคซีนโควิด 19 สลับชนิด โดยเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค ตามด้วยแอสตราเซนเนกา ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ ซึ่งสามารถกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันให้สูงและเร็วขึ้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์

-ศ.นพ.สมหวัง ด้านชัยวิจิตร ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ กล่าวว่า สนับสนุนมติคกก.โรคติดต่อแห่งชาติกรณีฉีดสลับชนิดซิโนแวคตามด้วยแอสตราฯ โดยจะจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการต่างๆ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ และมีการติดตามประเมินผลการให้วัคซีนสลับชนิดอย่างเป็นระบบตามข้อคิดเห็นของผู้แทนองค์การอนามัยโลก ยืนยันว่าการพิจารณานโยบายการให้วัคซีนโควิด 19 ดังกล่าวใช้ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทยรองรับ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านวิชาการฯ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดในสถานการณ์ขณะนี้

-ดร.เรณู มาตานาลล รักษาการผู้แทนองค์การอนามัยโลก กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกไม่ได้มีข้อขัดแย้งต่อนโยบายของประเทศไทย เป็นการให้คำแนะนำในภาพรวม ถ้าหน่วยงานสาธารณสุขของแต่ละประเทศมีข้อมูลสนับสนุน การเลือกใช้วัคซีนแบบใดแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายและสถานการณ์การระบาดของแต่ละประเทศ แต่ประชาชนไม่ควรตัดสินใจด้วยตนเอง ควรเป็นการตัดสินใจของหน่วยงานด้านสาธารณสุขบนพื้นฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ และให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, มติชน, TNN

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการใช่วัคซีนผสมสูตร ว่า รัฐบาลเปิดกว้างและส่งเสริมให้แสวงหาทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องให้ความรู้รอบด้านแก่ประชาชน ยืนยันนายกฯ ไม่มีนโยบายระงับการใช่วัคซีนผสมสูตร และขอให้ทุกฝ่ายรับฟังความเห็นของคกก.โรคติดต่อแห่งชาติกรณีวัคซีนผสมสูตร/สลับสูตรอย่างถี่ถ้วน ด้าน WHO ให้ข้อสังเกตว่าเรื่องนี้ประชาชนไม่ควรตัดสินใจเอง ควรเป็นการตัดสินใจของหน่วยงานด้านสาธารณสุขบนพื้นฐานของข้อมูลที่มี

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, TNN

-สำนักข่าวรอยเตอร์ แก่ไขข่าวเรื่อง WHO เตือนไม่ให้ผสมและจับคู่วัคซีนโควิด 19 ด้วยตนเอง ว่า เป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านสาธารณสุขซึ่งยังต้องรอข้อมูลการศึกษา การผสมและจับคู่วัคซีนจำเป็นต้องมีการประเมินภูมิคุ้มกันและความปลอดภัย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ การตัดข้อความของ WHO ทำให้เกิดปัญหา โดย WHO เห็นว่า ถ้าหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแต่ละชาติมีข้อมูลวิชาการสนับสนุนก็สามารถดำเนินการได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของแต่ละประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ isranews, amarintv, pptvhd

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ระบุว่า วัคซีนที่ต้องการขณะนี้คือเข็มที่ 3 เช่น แอสตราเซนeca ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา เพราะขณะนี้ภูมิหายไปเกือบหมดแล้ว การใช้ซิโนแวคเข็มแรกและตามด้วยแอสตราฯ อาจเหมือนได้แอสตราฯ เข็มเดียว เพราะซิโนแวคออกแบบมาให้ฉีดสองเข็มจึงจะได้ผล ส่วนแอสตราฯ ไฟเซอร์ โมเดอร์นา แม้ฉีดเข็มเดียวก็แสดงประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้บ้างแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-จุดฉีดวัคซีน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี มีประชาชนทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก และส่วนหนึ่งเป็นผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ฉีดเป็นวัคซีนแอสตราเซนeca โดยมีประชาชนบางส่วนสับสนเรื่องการเปลี่ยนวัคซีนคนละยี่ห้อและกังวลถึงผลข้างเคียง ขณะที่บางรายยินดีฉีดเพราะมั่นใจวัคซีนที่ฉีดทุกเข็ม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, TNN

-สสจ.นนทบุรี เผย ตามที่มีการปรับสูตรการฉีดวัคซีนเป็น SV+AZ ตามมติคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เนื่องจากมีการพบทวนแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสม จึงชะลอการเปลี่ยนสูตรวัคซีน

## 2.อก.แจ้งความหมิ่นประมาทกรณีโมเดอร์นา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, mcot, TNN

-อก. แจ้งความที่ สน.พญาไท เอาผิด นายลอย ชุนพงษ์ทอง และ นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาอันเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย โดยให้ข้อมูลเท็จว่า อก.ดำเนินการกำจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาโดยมุ่งแสวงหาผลกำไรสูงสุดจากประชาชน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, thansettakij, springnews

-นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เผยว่า หาก อก.ฟ้องถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะเอกสารต่าง ๆ ของอก.จะได้ถูกเปิดเผย เนื่องจากศาลมีสิทธิที่จะเรียกดูเอกสารต่าง ๆ ว่าเป็นความจริงตามที่ฟ้องหรือไม่

-นายลอย ชุนพงษ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการราชบัณฑิตยสภา โพสต์คลิปผ่าน Youtube เมื่อ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับข้อมูลราคานำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา อ้างว่ารัฐบาลเรียกเก็บภาษีกว่า 100% ทำให้ถูกอก.แจ้งความดำเนินคดีด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์ข้อความสนับสนุนคกก.โรคติดต่อฯ ว่า การตัดสินใจเปลี่ยนฉีดวัคซีนซิโนแวคร่วมกับแอสตราเซนecaเป็นการตัดสินใจที่ยืดเยื้อ แต่มีคำถามถึงรัฐบาลว่าคนไทย 3.2 ล้านคนที่ฉีดซิโนแวคครบแล้วจะได้ฉีดแอสตราเซนecaกระตุ้นเข็มที่ 3 หรือไม่ รัฐบาลต้องเร่งแจ้งกับประชาชน และควรเร่งหาวัคซีนฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 อย่างช้าไม่เกิน 4 เดือนหลังฉีดครบ 2 เข็ม ทั้งแอสตราฯ หรือวัคซีน mRNA และยุติแผนการจัดซื้อซิโนแวคเพิ่ม

## 3.การบริหารจัดการวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, js100, mcot, TNN, hfocus

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แถลงว่า ที่ประชุมคกก.วัคซีนแห่งชาติมีมติ 1.อนุมัติให้จัดหาวัคซีนอีก 120

ล้านโดส ในรูปแบบวัคซีนกลุ่ม mRNA ไวรัสเวกเตอร์ โปรตีนซับยูนิต และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองกับไวรัสกลายพันธุ์และสารองกรณ์ระบาด และให้กรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนแห่งชาติเร่งจัดหาวัคซีนปี 2564 ให้ได้ 100 ล้านโดส 2. เห็นชอบร่างประกาศกำหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนออกนอกราชอาณาจักร มอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ-กรมควบคุมโรคพิจารณาผลกระทบ ความเป็นไปได้ และส่งกลับเข้ากรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง

#### 4.การบริหารจัดการเตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.วิฑูรย์ อนันต์กุล ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน เผย การบริหารเตียงมี 2 ส่วน คือ 1.จำนวนเตียงที่มีอยู่ในมือ และ 2.การนำผู้ป่วยเข้าสู่การดูแลรักษาในเตียงแต่ละกลุ่มสี ซึ่งต้องสัมพันธ์กัน พื้นที่กทม. มีเตียงผู้ป่วยสีเขียวในรพ.สนาม 2,470 เตียง ว่าง 500 เตียง ฮอสปิเทล 17,823 เตียง ว่าง 4,201 เตียง พยายามปรับให้ออสปิเทลดูแลผู้ป่วยสีเขียวมากขึ้น ส่วนผู้ป่วยสีแดงจะทดแทนเตียงที่หายไปด้วยการใช้ home isolation และ community isolation ส่วนการดูแลเตียงผู้ป่วยสีแดงให้พอ คือ พยายามจำกัดหรือลดการเจ็บป่วยที่จะกลายเป็นสีแดง จึงขอให้กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นสีแดงเร็ว คือ ผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรคมารับวัคซีน ทั้งนี้ พบว่าหลายเขตสุขภาพใช้ทรัพยากรเกินร้อยละ 80 จึงต้องวางแผนล่วงหน้าป้องกันการขาดแคลนเตียง

#### 5.เพิ่มจุดตรวจโควิดเชิงรุก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, TNN

-สปสช. ร่วมกับ สปค. คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เพิ่มจุดตรวจโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ฐานผลใน 30 นาที 3 จุดตรวจ คือ 1.สนามกีฬาอูเอทีบี จ.ปทุมธานี โดย สปค. ตั้งแต่ 12-30 ก.ค. 2.สนามราชภัฏวชิรเวศน์ (หัวหมาก) กทม. โดย สปค. ตั้งแต่ 12-23 ก.ค. จุดละ 1,500 รายต่อวัน 3.ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ โดย ม.มหิดล ตั้งแต่ 12 - 30 ก.ค. ประชาชนที่ต้องการตรวจให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง และหากผลเป็นบวกจะจับคู่คลินิกชุมชนอบอุ่นดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, mcot

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สปสช.ยังได้ร่วมมือกับชมรมแพทย์ชนบท ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์จากจังหวัดต่างๆ เข้ามาร่วมตรวจเชิงรุกในชุมชนต่างๆ พื้นที่ กทม. วันที่ 14-16 ก.ค. กว่า 30 ชุมชน ด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ระบุ การตรวจโควิด 19 เชิงรุก 3 วัน คาดตรวจได้ประมาณ 20,000-30,000 ราย

#### 6.การตรวจ Rapid Antigen Test

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันท์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า การแปลผล Rapid Antigen Test เช็ก่อนโรคโควิด 19 ถ้าได้ผลบวกจะมีความแม่นยำสูง แต่ถ้าได้ผลลบ หากมีอาการโอกาสเป็นผลลบเท็จ 1 ใน 5 คน แต่หากไม่มีอาการโอกาสพลาดถึง 3 ใน 5 คน ดังนั้น หากตรวจได้ผลลบไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่ต้องไม่ประมาท ยังมีอาการมีประวัติเสี่ยงยังต้องกักตัวเอง ป้องกันการติดต่อผู้อื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดชะสีมา นพ.สสจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า การตรวจด้วย Antigen test kit เป็นการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก น้ำลาย และเลือด แล้วนำไปทดสอบกับชุดทดสอบคล้ายกับการตรวจการตั้งครรภ์ รอประมาณ 15 นาที จะมีแถบสีบอกผล ซึ่งมีความจำเพาะสูง มีความไวต่ำ คือ ถ้าผลเป็นลบจะเชื่อได้ค่อนข้างมาก แต่ถ้าตรวจแล้วผลเป็นบวก จะต้องตรวจซ้ำอีกครั้งในสถานพยาบาลที่มีสิทธิการรักษา เพราะชุดตรวจเป็นเพียงแค่เครื่องมือการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น

-นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ปทุมธานี กล่าวว่า คนที่จะขอตรวจเองต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ส่วนคนที่ไม่มีความเสี่ยงเลยไม่ควรตรวจเพราะผลตรวจอาจคลาดเคลื่อนได้ ขอให้ดูคำแนะนำของชุดตรวจ และหากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ถึงผลจะเป็นบวกหรือลบก็定要แยกตัวออกจากคนอื่นตามมาตรการของ สธ.

-ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ ยังไม่อนุญาตให้ใช้ชุดตรวจ ATK เพราะยังสามารถเข้าถึงการตรวจจากรพ. ทุกแห่งได้ ขณะที่ผลของชุดตรวจนั้นอาจมีผลทั้งจริงและปลอมได้

#### 7.วัคซีนซิโนฟาร์ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์

-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองวัคซีนซิโนฟาร์มวันที่ 15-16 ก.ค.นี้

โดยลือตแรก 30,000-50,000 คน ราคาไม่เกินเข็มละ 888 บาท คาดหากเป็นไปได้จะทำให้ราคาค่าต่ำกว่านี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ TNN

-รพ.จุฬารัตน์ ร่วมกับ สภากาชาด เปิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนซิโนฟาร์ม

### 8.โพลความต้องการฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ posttoday, infoquest

-กรมควบคุมโรค เผยผล DDC Poll online ความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชน กลุ่มตัวอย่าง 12,217 คน พบว่าส่วนใหญ่ 59.1% ต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รองลงมา 16.3% ต้องการฉีดโมเดอร์นา 5.2% ต้องการฉีดวัคซีนที่รัฐจัดให้ ที่เหลืออีก 19.4% ต้องการฉีดวัคซีนอื่นๆ ได้แก่ ซิโนแวค แอสตราเซนเนกา ซิโนฟาร์ม จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน สปุตนิควี

### 9.มาตรการปิดสถานที่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวถึงประเด็นคลินิกเสริมความงาม ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ ร้านสัก ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสามารถเปิดได้หรือไม่ ว่า ประกาศดังกล่าวครอบคลุมถึง 6 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ไม่ได้รวมพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัดภาคใต้ และย้ำว่าในห้างสรรพสินค้าเปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ยารักษาโรค อุปกรณ์สื่อสารเพื่อความจำเป็นฉุกเฉินเท่านั้น

### 10.รักษาผู้ป่วยโควิดด้วยการแพทย์แผนไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, sondhitalk

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดเผยว่า การดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่กักตัวรักษาตนเองที่บ้าน สธ.สั่งการให้ทำงานประสานกันระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาผู้ป่วย พร้อมทั้งมีการจัดส่งยาฟ้าทะลายโจรให้ผู้ป่วยเบื้องต้นด้วย และถ้ามีอาการมากอาจจะให้ยาต้านไวรัสแผนปัจจุบันเพิ่มเติม

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การประสานงานระหว่างแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันในการดูแลผู้ป่วยโควิด ในรพ.สนามหลายแห่งที่มีแพทย์แผนไทยประจำจะทำงานคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบันตั้งแต่ซักถามอาการ จ่ายยาฟ้าทะลายโจร และติดตามอาการ

-พท.หลักทอง ไบสะอาด เลขาธิการประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย ระบุ ตั้งแต่เปิดโครงการคลินิกอาสาสมัครการแพทย์แผนไทยหมอไทยใจดี เมื่อปลายเดือน มิ.ย. มีผู้ป่วยโควิดติดต่อขอรับบริการจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่กทม. จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงและพื้นที่ภาคใต้ โดยผู้ป่วยสามารถพูดคุยผ่านโทรศัพท์และวิดีโอคอล และจัดส่งยาไปที่บ้านฟรี มีแค่ค่าจัดส่ง

### 11.บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 5 ราย พร้อมทวงถามวัคซีนแอสตราฯ ที่เคยสัญญาว่าเดือนนี้จะมาสิบล้านโดส แต่วันนี้ยังไม่ได้รับ

### 12.KERRA สมุนไพรทางเลือกรักษาโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** Line, Youtube, Twitter

-มีการแชร์ภาพและข้อความ สมุนไพรทางเลือกรักษาโควิด 19 ยี่ห้อ KERRA อ้างกินแล้วหายภายใน 3-5 วัน ได้ผลจริงที่รพ.สนามปทุมธานี ใช้กับผู้ป่วยกว่า 4 พันราย ป้องกันได้ 100% ยืนยันโดยรองนายก อบจ.ปทุมธานี

### 13.คลัสเตอร์ใหม่และรายงานผู้ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ amarintv, bangkokinsight, TNN)

-ศบค. เผย กทม. คลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง 130 แห่ง และพบ 5 คลัสเตอร์ใหม่ ใน 5 จังหวัด ดังนี้ **ชลบุรี** บริษัทชุปโลหะ อ.บ้านบึง ติดเชื้อ 35 ราย **ปทุมธานี** โรงงานอาหาร อ.สามโคก ติดเชื้อ 66 ราย **ฉะเชิงเทรา** แคมป์ก่อสร้าง อ.พนมสารคาม ติดเชื้อ 196 ราย **สมุทรสาคร** โรงงานยางรถยนต์ อ.กระบี่แบน ติดเชื้อ 23 ราย **พระนครศรีอยุธยา** ตลาดใหญ่วังน้อย ติดเชื้อ 54 ราย นอกจากนี้ **นครราชสีมา** อ.บัวใหญ่ สั่งปิดหมู่บ้าน 14 วัน หลังพบติดโควิดยกครัว ไม่พบประวัติไปพื้นที่เสี่ยง **คลัสเตอร์สุวรรณภูมิ** พบพนักงานติดเชื้อเพิ่มหลายราย ไม่มีแผนดูแล ปล່อยหาตัวเอง กลุ่มเสี่ยงต้องหาที่ตรวจเชื้อเอง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-สมุทรสาคร ติดเชื้อเพิ่ม 1,006 ราย เสียชีวิต 1 ราย สระแก้ว ติดเชื้อเพิ่ม 35 ราย นครปฐม ติดเชื้อเพิ่ม 291 ราย พบคลัสเตอร์ใหม่ในโรงงาน ต.ห้วยจรเข้ม ติดเชื้อ 18 ราย เสียชีวิต 66 ราย</p> <p>-จากกรณีพระมหาสมปองติดเชื้อโควิด 19 ส่งผลให้เจ้าอาวาสวัดหนองจันทน์ จ.ชลบุรี กับพระลูกวัดอีก 2 รูป ลูกศิษย์วัด 5 คน และแม่ครัวคนใกล้ชิดอีก 10 กว่าคน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ล่าสุดสั่งปิดวัดหนองจันทน์ งดทำกิจกรรมทุกชนิด</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอให้ผู้ประกอบการรพ.เอกชนและคลินิกคลายกังวลในปัญหาเตียงในสถานพยาบาล และตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างเต็มกำลัง เพื่อจำกัดการระบาดให้เร็วที่สุด เนื่องจากกรมฯ ได้ออกประกาศแนวทางการดูแลรักษา ป้องกัน ควบคุม และส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 9 ก.ค. 2564 กำหนดให้ในกรณีรพ.เอกชนหรือคลินิกตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีอาการอยู่ในเกณฑ์สีเขียว ให้แนะนำและดูแลให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ ที่พำนักของผู้ป่วย โดยสถานพยาบาลจะต้องให้การดูแล ส่งเครื่องวัดไข้ วัดออกซิเจนในเลือด ยา อาหาร วิดีโอคอลติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง หากผู้ป่วยมีอาการทรุดลง ให้ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนารูปแบบการรักษาโดยการแยกกักตัวที่บ้าน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างรอแอดมิทในรพ. โดยสายด่วน 1668 จะคัดกรองผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการและส่งรายชื่อกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเข้ามารับคำแนะนำในการดูแลตนเองเบื้องต้น มีแพทย์และพยาบาลประจำการ ติดตามอาการเข้า-เย็นทุกวัน ผ่านระบบ telemedicine App. DMS จนครบ 14 วัน จัดส่งอาหาร 3 มื้อและยาไปให้ที่บ้าน แจกเครื่องวัดไข้ และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดให้ผู้ติดเชื้อวัดและแจ้งสถานพยาบาลทุกวัน และมีระบบส่งรักษาต่อหากมีอาการรุนแรงขึ้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, thailandplus, newtv, thebangkokinsight, mcot, INN, amarintv, isaranews) ทีวีช่อง NBT</p> <p>-นพ.กรกฎ ลิ้มสมมติ ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข กล่าวถึงการบริหารจัดการเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาโควิด 19 ว่า จากการสำรวจ 13 ก.ค. มียาฟาวิพิราเวียร์ 4,017,781 เม็ด ยาแรมเดซิเวียร์ 1,613 ขวด อยู่ที่อก. สามารถสนับสนุนในพื้นที่อย่างเพียงพอผ่านเครือข่ายตามปริมาณการใช้จริง ส่วนการวางแผนจัดหา จะจัดหาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม 21 ล้านเม็ด ให้เพียงพอกับความต้องการในเดือน ก.ค. ส่วนเดือน ส.ค. มีแผนนำเข้าอีก 2 ล้านเม็ด ก.ย. 2 ล้านเม็ด หากมีการเปลี่ยนแปลงสามารถจัดหาเพิ่มได้ โดยประสานประเทศผู้ผลิตไว้แล้ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, แนวหน้า)</p> <p>-รมว.การอุดมศึกษาฯ เสนอรัฐบาลจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยสูงสุดระดับ 4 พร้อมจัดทำห้องไอซียูสัจจร รักษาผู้ป่วยชาวไทย</p> <p>-สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เตรียมประกาศหลักเกณฑ์การอนุโลมจ่ายค่าเคลมผู้ป่วยโควิดกลุ่ม isolation และแบบผู้ป่วยนอก ในส่วนค่ายา ค่าอุปกรณ์ เอกซเรย์ แต่ไม่มีขีดเซयरายได้รายวันและค่าห้อง</p> <p>-ปลัด กทม. เผย ปัจจุบัน กทม.เปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต จำนวน 14 ศูนย์ รองรับผู้ป่วยได้ 2,176 ราย จะขยายเพิ่มเติมให้ครบ 23 แห่ง เพื่อให้รองรับผู้ป่วยได้ 3,103 ราย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ</p> <p>-นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการใช้สมุนไพรและยาฟ้าทะลายโจรมากขึ้น ทำให้ราคาสูงเกินปกติ โดยขณะนี้ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมยาฟ้าทะลายโจรขาดตลาด สินค้าจะมาถึงในปลายเดือน ก.ค. และราคาอาจจะปรับขึ้นไปจากเดิม ก.พาณิชย์ต้องเข้ามาตรวจสอบและควบคุมราคาอย่างเร่งด่วน ไมเช่นนั้นจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมประชาชนในสถานการณ์วิกฤติ</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ</b>	
<p><b>โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus, Chiangmainews</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ระบุ เด็กเล็กเสี่ยงป่วยง่ายในช่วงหน้าฝน โรคที่พบได้บ่อย คือ ไข้หวัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และใช้หวัดใหญ่ จะมีไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดศีรษะ ไอ จาม หรือมีน้ำมูกไหล ควรสอนให้เด็กเช็ดน้ำมูก ปิดปาก/จมูก และสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือเพื่อไม่ให้แพร่กระจายของเชื้อ รวมถึงกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นปรุงสุก กินผักหรือผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินและตีมน้ำอุ่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนี้ ควรใส่ใจความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล เพื่อหลีกเลี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ โรคมือเท้าปาก ตาแดง และไข้เลือดออก สำหรับผู้สูงอายุ ควรดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการทรงตัวไม่ดี แขนขาอ่อนแรง มีปัญหาทางสายตาและปัญหาการได้ยิน หรืออาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม โดยผู้สูงอายุที่หกล้มมักจะได้รับบาดเจ็บรุนแรง เช่น กระดูกหัก ข้อเคลื่อน หรือบาดเจ็บที่ศีรษะ เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้</p>	
<p><b>โรคงูสวัด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ newtv, thairath, tnnthailand</p> <p>-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยวิธีป้องกันโรคงูสวัด คือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ส่วนการรักษาให้ทั้งการรักษาตามอาการ และการรักษา ร่วมกับการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อช่วยให้การหายของโรคเร็วขึ้น และให้ยาแก้ปวด ปลายเส้นประสาท เพื่อป้องกันและลดความทุกข์ทรมาน โรคนี้มักเกิดในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ป่วยที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้ยาเคมีบำบัด หากสงสัยว่าเป็นโรคงูสวัด แนะนำให้ปรึกษาแพทย์</p>	-